

# GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỐI VỚI THANH NIÊN

NGUYỄN CHU DŨNG\*

*Nhận thức sâu sắc vai trò của lực lượng thanh niên và ý nghĩa của việc “đầu tư cho thế hệ lãnh đạo tương lai”, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành và thực thi nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nói chung và khởi nghiệp đối với thanh niên nói riêng. Quá trình này đã mang lại nhiều kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đó, vẫn còn những hạn chế, bất cập trên nhiều mặt và cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong thời gian tới. Qua đó, giúp thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thanh niên, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.*

*Từ khóa:* Thanh niên; khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; thanh niên Việt Nam; thực thi chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.

*Being profoundly aware of the role of the youth force and the meaning of "investing for the future generation of leaders", over the years, the Party and State of Vietnam have issued and implemented a number of policies to support young people in start-ups and innovation. These policies have brought several positive results. However, in addition to those positive results, limitations and shortcomings still exist. Therefore, it is necessary to continue researching and proposing appropriate solutions to improve the effectiveness of the implementation of support start-up policies for young people in the coming time. Thereby, helping to promote start-up models and innovation of young people, significantly contributing to the socio-economic development of the country in the new period.*

*Keywords:* Youth; entrepreneurship; policies on start-ups; Vietnamese youth; implementation of policies on start-ups.

NGÀY NHẬN: 07/01/2024      NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 01/02/2024      NGÀY DUYỆT: 18/3/2024

DOI: <https://doi.org/10.59394/qlnn.338.2024.794>

## 1. Thực trạng thực thi chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đối với thanh niên Việt Nam

Thanh niên đại diện cho sức trẻ, sự sáng tạo và năng lượng tích cực. Lực lượng lao động thanh niên đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện về kinh

tế - xã hội của bất kỳ quốc gia nào. Sự năng động, sáng tạo và lòng nhiệt huyết của thanh niên giúp tạo được động lực mạnh mẽ, đóng góp vào sự đổi mới và tiến bộ trong mọi lĩnh

\* ThS, Học viện Hành chính Quốc gia

vực của xã hội. Cùng với đó, sự đa dạng về ý tưởng và quan điểm của thanh niên cũng giúp mở rộng phạm vi của sự sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, để tận dụng tối đa tiềm năng của lực lượng lao động là thanh niên, Đảng và Nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Việc hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên giúp tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực và sôi động. Thông qua đó, họ có thể phát triển ý tưởng mới, sáng tạo và đóng góp vào sự đa dạng của nền kinh tế. Chính sách hỗ trợ cung cấp nguồn vốn và nguồn lực cần thiết, giúp thanh niên vượt qua rào cản tài chính và thúc đẩy sự đổi mới. Đồng thời, thông qua khởi nghiệp, còn giúp mang lại cơ hội cho thanh niên phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giải quyết vấn đề, tạo nên một thế hệ người lao động có khả năng thích ứng cao với sự biến động của thị trường lao động. Điều này không chỉ thúc đẩy tinh thần đào tạo và phát triển cá nhân mà còn giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cũng giúp giảm áp lực xã hội và thị trường lao động, đặc biệt là trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng.

Nhận thức sâu sắc vai trò của lực lượng thanh niên và các ý nghĩa của việc “đầu tư cho thế hệ lãnh đạo tương lai”, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nói chung và khởi nghiệp đối với thanh niên nói riêng. Trong đó, có thể kể đến: Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và các đề án của Chính phủ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, hỗ trợ phụ nữ, sinh viên khởi nghiệp, cụ thể như: Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”,

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/07/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030...

Nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và thu hút đông đảo thành phần tham gia, các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương đã có chú trọng các chương trình, đề án riêng. Trong đó, xây dựng và triển khai các quy định, chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên qua các nội dung sau:

*Thứ nhất*, giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên:

Những năm qua, Chính phủ và các bộ, ngành địa phương cũng như các cơ sở giáo dục - đào tạo đã chủ động ban hành và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động sáng tạo - khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên cũng như cán bộ trong nhà trường. Theo đó, các cơ sở giáo dục - đào tạo đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp; xây dựng quỹ tài chính, tạo nguồn kinh phí nhằm khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên sáng tạo - khởi nghiệp... Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia trên các phương tiện thông tin của nhà trường; đồng thời, xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và áp dụng vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn. Một số trường còn thí điểm xây dựng kỹ năng mềm hoặc lồng ghép các mô-đun đổi mới sáng tạo trong nội dung giảng dạy.

Ngoài ra, cũng có nhiều đơn vị, tổ chức đồng hành cùng các trường phổ thông xây dựng các chương trình như “Chấp cánh ước mơ” nhằm định hướng nghề nghiệp và trang bị kiến thức khởi nghiệp, khơi gợi đam mê, tinh thần đổi mới sáng tạo của học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra công tác giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên vẫn còn những tồn tại hạn chế, như: cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ học viên khởi nghiệp sáng tạo còn thiếu; công tác tổ chức của thầy cô hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí tổ chức. Công tác tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm, giao lưu, hội thảo, trao đổi, học tập kinh nghiệm về đào tạo khởi nghiệp cho đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp chưa được tổ chức thường xuyên...

*Thứ hai*, chú trọng cung cấp thông tin về thị trường; đặc biệt là hỗ trợ pháp lý, phát triển nguồn nhân lực, áp dụng khoa học - công nghệ, xúc tiến đầu tư.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trẻ tiếp cận được các chính sách, thông tin về thị trường cũng như thông tin pháp lý để nâng cao ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật, thời gian qua, các bộ, ngành trung ương và các sở, ngành ở các địa phương đã tích cực biên soạn các tài liệu và chương trình nhằm phổ biến quy định pháp luật; cung cấp các thông tin về thị trường và các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp do thanh niên khởi nghiệp và làm chủ. Công tác tuyên truyền và phổ biến được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn và từng nhóm đối tượng doanh nghiệp khác nhau. Nội dung tuyên truyền đã tập trung vào việc thông tin về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, như các quy định về đầu

tu, bảo hiểm xã hội, lao động, thuế và các lĩnh vực khác. Nhiều chương trình liên quan tới kinh doanh và pháp luật được triển khai trên các kênh phát thanh, truyền hình trung ương đã chú trọng tuyên truyền cập nhật những điểm mới của pháp luật kinh doanh hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của các doanh nghiệp.

Từ việc áp dụng nhiều hình thức để triển khai, như: tư vấn trực tiếp qua điện thoại, tư vấn tại các tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức hành nghề luật sư, qua trang hỏi - đáp.... tại nhiều địa phương, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, lĩnh vực quản lý có liên quan tổ chức giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp...<sup>1</sup>.

Mặc dù có những kết quả khá tích cực và khả quan, công tác cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên vẫn còn những hạn chế nhất định. Các hoạt động này nhìn chung vẫn còn chủ yếu được tổ chức theo hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, nội dung hỗ trợ chưa có trọng tâm, trọng điểm tới các doanh nghiệp khởi nghiệp là thanh niên, hoặc nếu có thì vẫn còn rất ít, chưa thực sự bám sát nhu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp này. Một trong những hạn chế nữa từ phía các doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên là vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc cập nhật kiến thức pháp luật kinh doanh, coi nhẹ yếu tố pháp lý trong kinh doanh, nên chưa tạo điều kiện để cử cho nhân viên đi tham gia các chương trình bồi dưỡng.

*Thứ ba*, ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2016 đến nay, quỹ tín dụng chính sách xã hội đã được hướng vào nhiệm vụ đào tạo nghề, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện sinh kế và tạo việc làm cho thanh niên. Quỹ này gồm: (1) Chương trình tín dụng hộ nghèo; (2) Chương trình tín dụng hộ cận

nghèo; (3) Chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo; (4) Chương trình cho vay giải quyết việc làm; (5) Chương trình tín dụng đối với vùng khó khăn; (6) Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến đầu năm 2023, tổng dư nợ các chương trình đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác thông qua Đoàn Thanh niên quản lý đạt 41.778 tỷ đồng (chiếm 14,55% tổng dư nợ vốn ủy thác) và chiếm 14,47% tổng dư nợ các chương trình với gần 25.000 tổ Tiết kiệm và vay vốn và 952.000 khách hàng còn dư nợ<sup>2</sup>. Tại nhiều địa phương, nhằm hỗ trợ về vốn cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh phát triển kinh tế, tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo triển khai rà soát nhu cầu vốn để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Qua đó, đã hỗ trợ được rất nhiều đối tượng đoàn viên, thanh niên vay vốn sản xuất - kinh doanh thông qua nguồn kinh phí từ Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”. Chính vì vậy, thông qua vốn tín dụng chính sách đã giúp thanh niên được vay vốn để khởi nghiệp, sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm, phát triển sản xuất - kinh doanh và nâng cao đời sống.

Bên cạnh những kết quả tích cực đó, việc thực thi các chính sách hỗ trợ tín dụng cho thanh niên cũng gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định. Chẳng hạn, một số lượng lớn chủ dự án, ý tưởng thanh niên khởi nghiệp không đủ điều kiện về tài sản thế chấp khi thực hiện cho vay theo đề án, vì phần lớn thanh niên là người trẻ sống cùng bố mẹ, không phải là chủ hộ, cũng không có tài sản thế chấp. Thanh niên khi tiếp cận các vấn đề về pháp lý, thủ tục hành chính, quy trình vay vốn vẫn còn khá phức tạp nên tốn kém nhiều thời gian...

*Thứ tư*, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ.

Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp nói chung và các doanh nghiệp do thanh niên khởi nghiệp nói riêng, trong đó có ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển ra thị trường của các tổ chức công và tư, như: Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ quốc gia hay Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Riêng với các đối tượng khởi nghiệp là thanh niên, sinh viên, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tăng cường giáo dục khởi nghiệp ở trường đại học với các chương trình đào tạo về khởi nghiệp dẫn đi vào thực tiễn và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Trên thực tế, nhiều trường đại học có chương trình đào tạo khởi nghiệp bắt buộc đối với sinh viên một số ngành như tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh<sup>3</sup>.

Đặc biệt, Chính phủ cũng đang từng bước hoàn thiện một số chính sách khuyến khích đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và thể hiện rõ những cam kết về cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp thông qua các chính sách cụ thể. Trong số đó, đáng nói là: Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", ban hành theo Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/5/2016; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030; Thông tư số 16/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để hỗ trợ giúp hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam đạt được những bước tiến nhất định cả về số lượng, chất lượng, song nhìn chung hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam vẫn đang



ở giai đoạn sơ khai. Hệ thống vườn ươm khởi nghiệp ở Việt Nam chưa hoàn thiện. Vẫn còn những hạn chế về hạ tầng cơ sở kém, hoạt động nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ làm giảm hiệu quả dự án, chưa có khung pháp lý chính thức...

## 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đối với thanh niên Việt Nam

*Một là*, tập huấn, bồi dưỡng cho thanh niên kiến thức nền tảng về khởi sự kinh doanh và hỗ trợ pháp lý cho thanh niên.

Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp. Theo đó, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho thanh niên, đặc biệt là các đối tượng là học sinh, sinh viên tại các nhà trường. Qua hình thức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, như: quản trị nhân sự, về kiến thức quản trị sản xuất, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng... Đồng thời tổ chức giới thiệu, tư vấn, kết nối cho thanh niên có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham quan thực tế các nhà máy, các doanh nghiệp và các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý tài chính, kế toán, thuế...

Ngoài ra, việc chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và các nội dung khác trong quá trình sản xuất - kinh doanh cũng là việc làm hết sức cần thiết. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của vùng miền, địa phương. Đồng thời, các tổ chức Đoàn, Hội cần xây dựng sổ tay khởi nghiệp nhằm đưa ra đầy đủ thông tin khởi nghiệp cho thanh niên.

Các cơ quan nhà nước cần duy trì và đa dạng hóa các hình thức tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ thông qua nhiều hình thức: bằng văn bản, qua mạng điện tử, điện thoại, trong đó, quy định thời hạn tư vấn cụ thể, phân cấp thẩm quyền thực hiện tư vấn pháp luật cho các doanh này một cách cụ thể để cơ quan chức năng và doanh nghiệp dễ thực hiện. Cần chú trọng kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ pháp chế của doanh nghiệp; chủ động tìm hiểu pháp luật, coi trọng ý nghĩa của pháp luật ngay cả khi chưa xảy ra rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh cho chính doanh nghiệp của mình.

*Hai là*, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn.

Để thực hiện hiệu quả giải pháp này, cần chủ động xây dựng các sản phẩm dịch vụ tương ứng, tạo cơ hội để thanh niên có thể kết nối với các quỹ đầu tư hoặc thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý, hay do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động hoặc nhận ủy thác từ các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm và kết nối doanh nghiệp mới thành lập với các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp. Các cơ quan, tổ chức cũng cần chủ động tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương để phân bổ nguồn ngân sách xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhằm bảo đảm nguồn lực và sự ổn định cho các hoạt động khuyến khích sự sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp do thanh niên khởi nghiệp, quản lý. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần ban hành văn bản quy định về việc giao các ngân hàng thương mại cho vay khởi nghiệp cho thanh niên. Đồng thời, cần đa dạng hóa hình thức cho vay đối với khởi nghiệp và cần hạ bớt tiêu chuẩn, điều kiện cho thanh niên vay để khởi nghiệp...

Ba là, tăng cường các kênh hỗ trợ phân phối, kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

Cần tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên, các cơ quan có thẩm quyền cần định kỳ tổ chức các triển lãm, hội chợ sản phẩm khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp và hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp vận chuyển lớn ưu đãi chi phí vận chuyển các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp.

Cùng với việc tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp về các nghiệp vụ xuất - nhập khẩu, cung cấp thông tin thị trường quốc tế; hướng dẫn thanh niên áp dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm, cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các mô hình chợ điện tử, liên kết với các sàn thương mại điện tử lớn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp do thanh niên khởi nghiệp. Riêng với các tổ chức Đoàn, cần phát huy vai trò là cầu nối, xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp cũng như liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp đối với thanh niên.

Bốn là, đẩy mạnh hợp tác, mở rộng liên kết, kết nối trong nước và quốc tế. Chính phủ cần tăng cường liên kết giữa các bộ, ngành, địa phương trong phân bổ nguồn lực hợp lý đối với các hoạt động khởi nghiệp trong nước. Đồng thời, chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới, phù hợp vào hoạt động khởi nghiệp của các doanh nghiệp của thanh niên. Với các địa phương, cần tăng cường củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tại các địa phương. Khuyến khích doanh nhân trẻ khởi nghiệp tham gia Hội Doanh nhân trẻ. Cần thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện. Cùng với đó, thúc đẩy, kết nối các

hoạt động thương mại giữa các doanh nghiệp trẻ trong cùng địa phương. Hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững; duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế.

Đối với việc hỗ trợ hợp tác quốc tế, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương cần tăng cường tác động quốc tế để đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động dạy và học ở nước ta. Bộ Khoa học và Công nghệ cần đề xuất các giải pháp kết nối các trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các trường đại học với các trung tâm khởi nghiệp tại các địa phương, qua đó, giúp hình thành mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia, thu hút sự tham gia và khai thác nguồn trí tuệ, đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam kết nối với quốc tế □

### **Chú thích:**

1. *Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay - thực trạng và giải pháp.* <https://tuoitrebtq.moj.gov.vn>, ngày 31/01/2024
2. *Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách.* <https://vneconomy.vn>, ngày 10/5/2023.
3. *Cơ hội và thách thức đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam.* <https://tapchitaichinh.vn>, ngày 01/10/2023.

### **Tài liệu tham khảo:**

1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. *Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”*, tháng 5/2023.
2. Nguyễn Hải Đăng. *Giáo trình Khởi nghiệp trong thanh niên*. H. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.
3. Kidder, David S. *Thanh niên khởi nghiệp*. H. NXB Lao động, 2017.
4. *Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”*.
5. Nguyễn Phú Trường. *Nâng cao năng suất lao động và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp*. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 388, tháng 10/2016.
6. *Cần có cơ chế đặc thù cho thanh niên khởi nghiệp.* <https://thanhnien.vn>, ngày 11/06/2022.